
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 663  —  442. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um sameiningu opinberra háskóla.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Hvernig standa áætlanir um sameiningu opinberra háskóla?
2. Liggur fyrir mat á því hvaða skóla er hagkvæmt að sameina með tilliti til náms og

rekstrarlegra forsendna?
3. Hafa allir sameiningarkostir verið skoðaðir?
4. Hvaða opinberu háskóla stendur til að sameina?


